

# งานเดียวให้คุณครบ สุข สนุก และได้บุญ ทุกที่หนึ่ง ใน “15 ปี คลื่นความคิด พลังความคิด พลังสู่ความสำเร็จ”



คลื่นความคิด 96.5 FM คลื่นทอล์คอันดับหนึ่งของเมืองไทย ที่มีเหล่ากูรูตัวจริงระดับประเทศ กว่า 100 คน มาร่วมกันเจาะลึกทุกประเด็นร้อน ถกแรงทุกประเด็นดัง ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ, การเมือง, สังคม, ศิลปวัฒนธรรม และ Life Style พร้อมส่งต่อความคิดดีๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จให้กับคุณผู้ฟังตลอดมา

จนวันนี้ครบรอบ 15 ปีคลื่นความคิด 96.5 FM ขอสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ ด้วยการจัดหนักจัดเต็มกับการจัดงานครั้งแรก และครั้งเดียว เพื่อเอาใจทุกๆ ท่าน ด้วยงาน “15 ปี คลื่นความคิด พลังความคิด พลังสู่ความสำเร็จ” วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า สยามสแควร์ งานเดียวที่ให้คุณได้ครบ ตอบโจทย์ทุก Life Style พร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกช่วง ทุกโชว์

ช่วงทอล์คแรงแบบเจาะลึก เปิดหมดทุกประเด็นร้อน ทั้งการเมืองและเศรษฐกิจ กับสุดยอดทีมนักจัดรายการ ชาวเด่นประเด็นร้อน ที่จะมาถกถกประเด็นดัง เผยทุกความลับที่หลายๆ คนอยากรู้ นำทีมโดย วิสุทธิ คมวัชรพงศ์, อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ และวรรณศิริ สิริวรรณ พร้อมทั้งแขกรับเชิญพิเศษด้านวิเคราะห์ข่าวระดับตำนาน สุทธิชัย หยุ่น

ฟังเรื่องดีๆ ที่ประเทศไทยมี ในสไตล์ หยิกกัด มั่นสั้ทั้งฮอลล์ สดจากปาก ทีมนักจัดรายการวิเคราะห์ข่าว ที่จะมาโต้ว่า ทะปะทะวาที ใน “ยอวาที ประเทศดีดี” นำทีมโดย รศ.สุขุม. นวลสกุล, อรวรรณ ปิ่นวิรัตน์กุล, ดร.สังกมา สังกวัตร, โสภิต หวังวิวัฒนา, วิเชษฐ์. พิชัยรัตน์, สุวิทย์ มิ่งมล, อนัญญา ตั้งใจตรง และเพ็ญพรรณ แผลมหลวง พร้อมด้วยผู้ดำเนินรายการสุดแซ่บ จากรายการ ห้องรับแขก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

ตื่นตาตื่นใจกับ 2 สุดยอดการแสดงสด ดิกรีระดับแชมป์โลกที่จะมาโชว์บนเวทีแบบเต็มๆ ไม่มีกั๊ก ฟังบทเพลงเพราะๆ ของเหล่านักร้องประสานเสียง “วงสวนพลู” หนึ่งในความสำเร็จของผู้ดำเนินรายการ “คุยกับครูดุซ” อ.อุษฎิพนมยงค์ ที่เพิ่งคว้าแชมป์โลก 3 เหรียญทอง ในการประกวดวงประสานเสียงปี 2018 และชมศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก ของ คณะหุ่นนาฏยบางกอก หนึ่งในความภาคภูมิใจของคลื่นความคิด ที่ได้มีโอกาสช่วยผลักดันตำนานไทยไปคว้า แชมป์ World Puppet 2018

สนุกไปกับเหล่าศิลปินดังยุค 80 ที่จะกลับมาโชว์เพลงเพราะๆ ระดับตำนานของพวกเขา นำทีมโดย ปิง พงษ์ศักดิ์  
เจ้าของบทเพลง “คนข้างเคียง” เพลงรักที่คุ้นหูฟังใจ ต่อด้วยศิลปินเสียงหวาน อ้วน วารุณี เจ้าของผลงาน “กอด  
ฉัน” กับวลีที่ทุกคนต้องร้องตาม “กอดฉันให้นานๆ ได้ไหม...” ปิดท้ายกับวงดนตรียุค 80 วง “สาว สาว สาว” กับ  
เพลงฮิตที่ยังติดหูจนถึงทุกวันนี้ ผลงานของพวกเขาถูกนำไปใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์หลายเรื่อง และยังมีคน  
นำไปใช้ประกอบการแสดงมากมาย อาทิ รักคือฝันไป, ประตู่ใจ

นอกจากความสุข ความสนุกที่ทุกๆ ท่านได้รับจากกิจกรรมต่างๆ ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ “ให้” ให้โอกาสครั้ง  
สำคัญ กับ “มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา” เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชไร้ที่พึ่งพิง ไม่ว่าจะเป็น ผู้ป่วยยากไร้ ผู้  
ป่วยถูกทิ้ง ผู้ป่วยเรื้อรังที่ไม่สามารถระงับตัวตนได้ ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม หรือผู้ป่วยที่ครอบครัวปฏิเสธ  
เสก ผู้ป่วยเหล่านี้เป็นผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตมีลมหายใจ แต่ไม่มีผู้คอยดูแล ซึ่งทางโรงพยาบาลศรีธัญญา ต้องทำหน้าที่ใน  
การรับมาดูแล ทั้งในเรื่องการรักษาสุขภาพจิต สุขภาพกาย และฟื้นฟูสภาพจิตใจเตรียมความพร้อมคืนสู่สังคมทั้งใน  
ด้านการเข้าสังคม การสร้างอาชีพ และการปรับสภาพจิตใจ ผู้ป่วยบางรายต้องรับประทุษร้ายตลอดชีวิต บางรายทาง  
โรงพยาบาลฯ ต้องดูแลจนถึงที่สุดของชีวิต เพราะไม่สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้ ปัจจุบัน ทาง มูลนิธิโรงพยาบาลศรี  
ธัญญา รับดูแลผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา มีงบประมาณที่  
จำกัด เพียงเงินบริจาคส่วนตัว ของแพทย์ พยาบาล และครอบครัวผู้ป่วยที่มาใช้บริการโรงพยาบาลศรีธัญญาเท่านั้น  
แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยที่ต้องดูแลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน

รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงาน “15 ปี คลื่นความคิด พลังความคิด พลังสู่ความสำเร็จ” ทุกที่นั่ง จะ  
ถูกนำไปรวมกับรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมในบริเวณงาน อาทิ การประมูลของรักนักจัดรายการ, บูธถ่ายภาพแม่เหล็ก,  
บูธจำหน่ายของที่ระลึก ไปมอบให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้ที่พึ่งพิงในวัน  
งาน

คลื่นความคิด 96.5 FM ขอเชิญทุกๆ ท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของคลื่นความคิด  
และยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ “ให้” ให้ชีวิต ให้โอกาส ผู้ป่วยจิตเวชไร้ที่พึ่งพิงกับ “มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา”  
โดยการซื้อบัตรเข้าร่วมงาน “15 ปี คลื่นความคิด พลังความคิด พลังสู่ความสำเร็จ” วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ  
โรงภาพยนตร์สกาล่า สยามสแควร์ บัตรที่นั่งปกติ ราคา 1,500 บาท และที่นั่งพรีเมียม ราคา 2,000 บาท

สนใจ ซื้อบัตรเข้าร่วมงาน คลิก... <https://line.me/ti/p/5z8KYdAmDH>

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก... <http://tiny.cc/rzuh6y>

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 248 8260